

Số: 3885 /BKHT-ĐKKD

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2017

V/v không yêu cầu doanh nghiệp xuất trình  
Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung  
đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi:

- Bộ Tài Chính
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thời gian vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được một số phản ánh về việc doanh nghiệp bị yêu cầu xuất trình Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khi làm việc với cơ quan hải quan và một số ngân hàng thương mại. Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Nhằm cụ thể hóa quan điểm cải cách và đề cao quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp 2014 đã giới hạn lại các nội dung ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ bao gồm những nội dung sau:

1. Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.
2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
3. Thông tin về người đại diện theo pháp luật, thành viên công ty TNHH, thành viên hợp danh, chủ doanh nghiệp tư nhân.
4. Vốn điều lệ.

Trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi những nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nêu trên, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp thông báo thay đổi các nội dung đăng ký doanh nghiệp khác mà không thuộc các nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Ví dụ: Thông tin về ngành, nghề kinh doanh), theo quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét, thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Đây không phải là quy định bắt buộc, doanh nghiệp có quyền không nhận Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Cùng với đó, để nâng cao sự chủ động, linh hoạt, tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP cũng đã cho phép doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân truy cập Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để tra cứu thông tin về doanh nghiệp. Như vậy, thay vì căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp để nắm bắt thông tin của doanh nghiệp như trước đây thì hiện nay, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân hoàn toàn có thể tìm hiểu, tra cứu thông tin về doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh và phát triển theo tinh thần của Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan chỉ đạo cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước không yêu cầu doanh nghiệp xuất trình Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp cần phải kiểm tra thông tin doanh nghiệp, đề nghị Quý cơ quan chỉ đạo các tổ chức, cá nhân nêu trên truy cập Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ: <https://dangkykinhdoanh.gov.vn> để tra cứu và được cung cấp thông tin theo quy định.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐKKD(NV).Tn4



**Đặng Huy Đông**